



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๘

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'มศว'ร่วมขับเคลื่อนนโยบายศึกษา

เน้นดึงขั้นพื้นฐานทำงานประสานมหาวิทยาลัย

ผศ.น.พ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงแนวนโยบายด้านการศึกษารัฐบาลว่า แนวนโยบายนั้นมี 3 เรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญ คือ การเชื่อมต่อของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระบบอุดมศึกษาต้องทำงานประสานกัน เพราะการศึกษาและความก้าวหน้าของระบบอุดมศึกษาไม่มีทางจะสำเร็จได้ หากการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังดำเนินการได้ไม่ดีพอ ดังนั้น การทำงานด้านการเรียนการสอน การอบรม กิจกรรมตลอดถึงโครงการต่างๆ ที่เน้นอยากจะได้เด็กดี มีคุณธรรมและมีจิตสำนึกสาธารณะเข้าเรียนในระบบอุดมศึกษา แต่รูปแบบการสอบเข้าหรือคัดคนเข้าเรียนไม่ได้สนับสนุนคนดี มีคุณธรรมหรือมีจิตสำนึกสาธารณะเพื่อผู้อื่น ระบบการคัดเลือก นักศึกษาเข้าเรียนในระบบอุดมศึกษายังคงเน้นความรู้เป็นหลัก เน้นการสอบเพื่อคัดคนเก่ง เพียงอย่างเดียว ซึ่งก็จะมีทางได้เด็กดี มีคุณธรรมและมีจิตสำนึกสาธารณะเข้าเรียน หากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนได้ทำงานประสานกัน เชื่อมต่อกันเราจะมองเห็นปัญหา ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัยยังมองว่าคุณณธรรมความดีและการมีจิตสำนึกสาธารณะเป็นเรื่องที่วัดยาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดถ้ามหาวิทยาลัยได้ทำงานใกล้ชิดกับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากกว่านี้

ผศ.น.พ.เฉลิมชัย กล่าวว่า นอกจากนี้อะไรให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความสำคัญจริงจังกับการฟื้นฟูกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และขอสนับสนุนเต็มที่ในการ

พัฒนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาเป็นกรอ. เพราะจะทำให้ กรอ. มีความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม ประการสุดท้าย ในส่วนของนโยบายการศึกษาที่ ศธ. จัดทำขึ้น นั้น หากต้องการให้เกิดประโยชน์ และเข้าถึงครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา มศว ยินดีเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้นโยบายทางการศึกษาบรรลุผล เพราะในฐานะนักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้นโยบายดำเนินไปได้อย่างลุล่วง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงนักวิชาการ อะไรที่เป็นประโยชน์ก็นำไปขยายผล และถ้าต้องการเครือข่ายทางวิชาการก็ขอให้แจ้งความประสงค์ เชื่อว่านักวิชาการ นักการศึกษา นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทุกสถาบันยินดีให้ความรู้ ว ม มี อ